

THÁO GỖ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/6, UBND tỉnh họp nghe UBND huyện Hưng Hà báo cáo về tồn tại, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trực huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đồng chí

Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cừ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng đường trực huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà có chiều dài trên 9,9km, đi qua các xã: Liên Hiệp, Phúc Khánh, Thái Phương, có tổng mức đầu tư hơn 538 tỷ đồng. UBND huyện Hưng Hà ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Minh Sơn thực hiện dự án theo hình thức BT. Ngay sau ký hợp đồng, nhà đầu tư đã tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và

huyện Hưng Hà triển khai các thủ tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay dự án gặp một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND Sơn thực hiện dự án theo hình thức BT. Ngay sau ký hợp đồng, nhà đầu tư phải hợp triển khai các nội dung, phần việc thực hiện dự án trong thời gian tới

dựa trên cơ sở quy hoạch giao thông, hiệu quả kinh tế mà dự án mang lại, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo trong tổ chức thực hiện; việc tháo gỡ khó khăn phải đi vào thực chất những vấn đề đang vướng mắc; các sở, ngành của tỉnh tập trung hướng dẫn huyện Hưng Hà và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo đúng quy định và chỉ đạo của tỉnh.

THANH THỦY

TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

tiêu cực; giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành giáo dục huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản trị các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác này, thực hiện tốt phương thức tập trung dân chủ và các quy định của cấp trên về điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên; bảo đảm đúng các quy định về dạy thêm, học thêm và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công tác quản lý về đầu tư, xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản công; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi tài chính, ngân sách. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; giải quyết tốt các tranh chấp lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XI và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

Trên 1.672 tỷ đồng dư nợ ủy thác qua hội phụ nữ



Phụ nữ xã Đông La (Đông Hưng) phát triển nghề làm giấy tiền từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó góp phần cùng Ngân hàng CSXH thực hiện tốt chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đến ngày 31/5/2023, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhận ủy thác 11 chương trình tín dụng chính sách, quản lý 1.093 tỷ đồng, chiếm 42,32% tổng dư nợ ủy thác, tăng 5,36% so với thời điểm 31/12/2022. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ các phong trào của các cấp hội phụ nữ ngày càng phát triển, đồng thời thu hút và tập hợp được nhiều hội viên, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn tích cực vận động các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện huy động tiết kiệm tự nguyện với 100% hộ vay tham gia, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt gần 72 tỷ đồng, tăng 3,3% so với thời điểm 31/12/2022.

KIM NGÂN

Tiền Hải Triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng ngày 13/6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo báo cáo, huyện Tiền Hải có 4 điểm thi, 109 phòng thi, 10 phòng chờ, 4 phòng dự phòng với 2.437 thí sinh dự thi. Để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, huyện Tiền Hải yêu cầu các ngành, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, đặc biệt là những điểm mới của kỳ thi. Các trường học được chọn làm điểm thi cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Ngành liên quan phối hợp các nhà trường xây dựng phương án tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, theo đúng quy định. Trong đó, tăng cường bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi; xây dựng phương án cấp điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi; chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường... Các ngành, nhà trường cần tập trung chuẩn bị chu đáo, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố xảy ra.

Theo kế hoạch, chiều ngày 27/6 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Từ ngày 28 - 30/6, Tiền Hải cùng các huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức thi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MANH THẮNG

Xây dựng và phát triển nền đông y

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Toàn tỉnh hiện có 15 khoa y học cổ truyền tại các bệnh viện đa khoa; 233/260 trạm y tế có bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Việc nuôi trồng, phát triển nguồn dược liệu được chú trọng với 238/260 trạm y tế xã có vườn thuốc mẫu (đạt 91,54%), 100% đạt tiêu chuẩn vườn thuốc nam mẫu của Bộ Y tế. Phát triển được một số vùng nuôi trồng, chế biến dược liệu theo hướng công nghiệp. Hoạt động nghiên cứu, kế thừa, ứng dụng 50 bài thuốc, cây thuốc, phương pháp chữa bệnh; phổ biến cây thuốc, bài thuốc nam được quan tâm ứng dụng. Công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và tập thể thành lập các cơ sở khám chữa bệnh đông - tây y kết hợp được đẩy mạnh với 87 phòng chẩn trị và 28 phòng khám y học cổ truyền; 80% lương y mở phòng khám tại nhà phục vụ nhân dân, tiêu biểu như Lương y Đào Viết Thoàn (Quỳnh Phụ), cổ lương y Phạm Nhất Định (Vũ Thư)...



Cửa hàng thuốc nam của Hội Đông y tỉnh.

Những năm qua, Hội Đông y tỉnh đã làm tốt việc củng cố tổ chức, phát triển hội viên với tổ chức hội thành lập ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; 890 hội viên sinh hoạt tại tổ chức hội các cấp, có sự kết hợp chặt chẽ với ngành y tế trong các hoạt động chuyên môn, hành nghề y được cổ truyền. Hàng năm, Hội phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ y tế, hội viên.

Có được những kết quả trên, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xác định được tầm quan trọng về vị trí, vai trò của y học cổ truyền trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tập trung vào các giải pháp, chính sách về đông y; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng y cấp cấp; xây dựng đội ngũ lương y cả về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu

trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; hệ thống đài truyền thanh cơ sở; chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tập trung vào các giải pháp, chính sách về đông y; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng y cấp cấp; xây dựng đội ngũ lương y cả về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu

còn được đưa vào bản tin Thông báo nội bộ và Tài liệu thông tin tham khảo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đặc biệt, từ năm 2016, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức y học, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chuyên mục "Khoa giáo và đời sống" được đăng, phát trên Đài PTTT tỉnh và Báo Thái Bình hàng tuần. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cũng như xây

MINH THỦY

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TRUNG ĐOÀN 568

Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Thời gian qua, Trung đoàn 568 đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) để giữ vững lập trường, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Tham gia hội thi cán bộ giảng dạy lý luận chính trị năm 2023 do Quân khu 3 tổ chức, Trung đoàn 568 có 3 cán bộ được khen thưởng và trao bằng chứng nhận cán bộ giảng dạy lý luận chính trị giỏi cấp quân khu. Đây là minh chứng rõ nhất về hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS của Trung đoàn thời gian qua. Trung tá Đào Đức Hòa, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 568 cho biết: Bài thi của tôi với chủ đề "Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay". Đây là nội dung rất quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa thiết thực, liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của đơn vị nên tôi đã xây dựng nội dung thuyết trình sát với thực tiễn hoạt động, đưa ra dẫn chứng thuyết phục với mục tiêu nâng cao nhận thức chính trị cho quân nhân các thành tích về an ninh chính trị trong bối cảnh hiện nay. Tham gia hội thi, tôi có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ những người đồng chí, đồng đội để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

Thượng tá Phạm Văn Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 cho biết: Trung đoàn luôn duy trì và thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị theo kế hoạch đã xây dựng từng năm. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện lực lượng thường trực và dự bị động viên, đào tạo sĩ quan dự bị, xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực, tiêu biểu, tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Tiêu biểu nhất phải kể đến là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng CBCS trẻ luôn hoàn

thành tốt. 100% CBCS Trung đoàn 568 có tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Trung tá Bùi Nam Thái, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 568 chia sẻ: Hàng năm Trung đoàn chú trọng tổ chức quản trị, học tập các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp ủy, chỉ huy cấp trên; hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, 19 chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên tổ chức ôn luyện, kiểm tra nhận thức chính trị đối với lực lượng thường trực bảo đảm chặt chẽ, đúng quy chế. Ngoài ra, đơn vị duy trì nghiêm túc chế

độ đọc báo, thông tin thời sự, tổ chức sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần kết hợp đối thoại hàng tháng đúng quy định, dân chủ được phát huy; duy trì nếp sống hoạt động của lực lượng 47 nhằm thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, CBCS Trung đoàn đã bình luận 112.000 lượt, đăng tải hơn 1.000 bài viết chất lượng tốt, phát hiện 285 tài khoản tiêu cực, xấu độc, có những nội dung phản động, chống phá Đảng và Nhà nước ta để báo cáo cấp trên có phương án đấu tranh.

TIẾN ĐẠT